

คู่มือการจัดทำปฏิญานิพนธ์ และสารนิพนธ์

พิมพ์ครั้งที่ 3



บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2550

พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550

พิมพ์ที่ โครงการศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-664-1000

ข้อมูลรายการบรรณานุกรม

808.066 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บัณฑิตวิทยาลัย

ม47ค คู่มือการจัดทำปฏิญานิพนธ์และสารนิพนธ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ, 2550.

1. วิทยานิพนธ์--การเขียน.
2. สารนิพนธ์--การเขียน.
3. ชื่อเรื่อง.

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดพิมพ์คู่มือการทำปฏิญานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่สามารถใช้ได้กับลักษณะของการวิจัยทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มาแล้วสองครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2546 และปรับปรุงแก้ไขในปี 2547 โดยมีรองศาสตราจารย์ พวา พันธุ์เมฆา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรา สุทธิสำแดง แห่งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ช่วยดำเนินการจัดทำต้นฉบับ แก้ไขส่วนผิดพลาดให้ใหม่ พร้อมทั้งช่วยตรวจทานการสะกดคำ รูปแบบในการพิมพ์ การเขียน ซึ่งต้องใช้ความพิถีพิถันอย่างมากเพราะเกี่ยวข้องกับรูปแบบ วรรคตอน ต้องชัดเจน ถูกต้องเป็นแบบอย่างได้ เพื่อให้งานออกมามีความสมบูรณ์ ถูกต้องมากที่สุด

ปฏิญานิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นงานสร้างสรรค์ทางวิชาการของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา การจัดทำที่สำคัญซึ่งครอบคลุมกระบวนการการศึกษา องค์ความรู้ที่มีมาในเรื่องที่ศึกษา การตั้งประเด็นคำถามที่มีต่อองค์ความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่กับประเด็นปัญหาที่นิสิตสนใจศึกษา และการดำเนินการวิจัยแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเสนอเป็นปฏิญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อีกด้วย ซึ่งนิสิตจะต้องใส่ใจ คู่มือเล่มนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นิสิตมองเห็นแนวทางในการทำปฏิญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปแบบ มีความละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการอ้างอิงสิ่งที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าและนำมาใช้ในงานวิจัยของตนเอง การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบแผนที่กำหนดไว้ในแวดวงวิชาการที่เป็นสากล

เนื่องจากศาสตร์ต่างๆ มีแนวทางและกระบวนการทำวิจัยที่แตกต่างกัน การพยายามหลอมรวมแนวทางการทำปฏิญานิพนธ์และสารนิพนธ์ของสาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นคู่มือเพียงฉบับเดียวอาจก่อให้เกิดข้อจำกัดหลายอย่าง ดังนั้นในส่วนของหัวข้อที่เป็นขั้นตอนการวิจัยซึ่งได้นำเสนอในคู่มือฉบับนี้ ยังอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามคุณลักษณะของการวิจัยในแต่ละสาขาวิชาได้ การพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ในครั้งที่สอง และปรับปรุงรายละเอียดในบางเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงขอให้นิสิตได้ยึดแนวทางการจัดทำปฏิญานิพนธ์และสารนิพนธ์ตามคู่มือฉบับพิมพ์ครั้งนี้เป็นหลัก

บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณ คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสาขาวิชาต่างๆ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ใช้เวลา ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ และความเต็มใจในการทำให้งานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ นับเป็นผลงานที่มีคุณค่าสำหรับมหาวิทยาลัยและการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ

อาจารย์ทุกท่านที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น รวมทั้ง อาจารย์ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่
ได้ช่วยประสานงาน ตรวจสอบ จัดหาตัวอย่างประกอบคำอธิบาย เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วขึ้น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ จีระเดชากุล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

1 เมษายน 2550